



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p><b>มาตรการรองรับอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 60</b> -เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ซบรรมน้ำใจ รักชาวินัยจราจร" คมเข้ม 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 -นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า มีความเป็นห่วงเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการเสี่ยงกฎหมายมากขึ้น โดยเฉพาะ การห้ามจำหน่ายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนทางเท้า แต่มีการเพิกเฉยๆ จำหน่ายริมทางหลวงในรัศมีเสาไฟามี ตลอดเส้นทางไปเหนือและอีสาน ซึ่งทางเครือข่ายกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพดล วรรณิกา ประธานชมรมขับเค็ลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย SUPER POLL สํารวจพบว่า ประชาชน 90.8 รู้สึกไม่ปลอดภัย ถึงแม้จะข้ามถนนบนทางม้าลาย เพราะรถไม่ยอมหยุดให้ สัญญาณไฟคนข้ามเสียบ่อย และไม่มีตำรวจอยู่ หน่วยงานที่ต้องทำงานมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคืออุบัติเหตุบนท้องถนนได้แก่ กระทรวงคมนาคม รองลงมา ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ และประชาชนร้อยละ 89.0 ต้องการให้เพิ่มโทษเมาแล้วขับ เท่ากับกฎหมายยาเสพติด เพราะอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์สังคม สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. เวลา 10.30 น. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอสรุป รมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ "ข้อความถึงคนที่ยังอยู่" ผ่านโซเชียล โดย ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เล่าถึงคลิปวิดีโอรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด "Dead Feed...ข้อความถึงคนที่ยังอยู่" ว่า เป็นการนำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของผู้สูญเสียบุคคลที่รักไปจากอุบัติเหตุ โดยเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลัง ส่งต่อความหวังไปยังคนรอบข้างในเรื่องการขับซบปลอดภัย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอบทความ 'เมาขับ' เสี่ยงเจ็บ-ตายปีใหม่! โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งสื่อสารให้ผู้ขับซบตระหนักและทราบถึงความจำเป็นในการชะลอหรือหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนเป็นเรื่องสำคัญ และเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวดกับยานพาหนะ น.ส.โสภิต นาสืบ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน รวม 32 แห่งในช่วง 7 วันของเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559 และช่วงเวลาปกติ 7 วัน คือ ต้นเดือน พ.ย.2558 และกลางเดือน ม.ค.2559 พบว่า ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว มีจำนวนการบาดเจ็บมากกว่าช่วงปกติ 10.2% ผู้บาดเจ็บที่ดื่มสุรารายใน 6 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ มีมากกว่าช่วงปกติถึง 24% และยังพบว่า ผู้บาดเจ็บที่ดื่มสุรามีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากรางมากกว่าผู้บาดเจ็บที่ไม่ดื่มสุราถึง 2 เท่า และเกือบครึ่งของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรางเห็นว่า ถ้าไม่ดื่มสุราจะทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ศัลยแพทย์ด้านระบบประสาทสมอง คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เตือนว่าการเมาสุรา เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดการบาดเจ็บที่สมอง ซึ่งพบ 40% ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แอลกอฮอล์ในเลือดสามารถทำลายเนื้อสมองได้โดยกลไกทางเคมี และจะซ้ำเติมการบาดเจ็บของสมองให้มากขึ้น ส่งผลให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยช้ากว่าปกติ หรือเกิดความพิการของสมองอย่างถาวร กรณีที่ดับแข็งจากการดื่มสุราจะทำให้อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงกว่าคนปกติมาก ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การดื่มสุราเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุอย่างชัดเจน ดังนั้นภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เข้มงวด เช่น การตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ ผู้ดื่ม และเวลา ปิด เปิด ร้านจำหน่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เครื่องตี้มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการตั้งด่านสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น และควรลดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ จาก 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์ และเพิ่มการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว</p>
มติชน	<p><b>ผู้ป่วยฉุกเฉินปี 59</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุษา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เปิดเผยสถิติการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ปี 2559 มีทั้งสิ้น 1,491,460 คน อันดับ 1 อุบัติเหตุยานยนต์ แนะประชาชนขับรถด้วยความไม่ประมาท มีสติ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเคร่งครัด เมาไม่ขับ นอกจากนี้ ต้องระวังอาการโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) และภาวะหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน (STEMI) โดยอาจมีอาการแน่นเหนื่อย ร่วมกับหายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ให้รีบนั่งพักและโทรแจ้ง 1669 โดยจะต้องส่งผู้ป่วยรักษาภายใน 3 ชั่วโมง จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ร้อยละ 80</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เข้มงวดธุรกิจเหล้าปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีการจัดโปรโมชันลด แลก แจก แถมของธุรกิจน้ำเมามากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงแสดงความอาลัย ส่วนห้างสรรพสินค้าซึ่งมีร้านอาหารก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจจับกุมตามกฎหมาย</p> <p>-นางสาวตรี อัชฌางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มสุราของประชาชนในช่วงแสดงความอาลัย 30 วัน จำนวนตัวอย่าง 1,612 ราย ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และสุราษฎร์ธานี พบว่าไม่ดื่มเลย 46% และ 38% ลดการดื่มเหลือเพียง 1-3 ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติ พบว่าดื่มน้อยลงกว่าปกติ 29% และประชาชน 40% ตั้งใจลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท เพื่อทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ถัดมาคือ การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต</p>
เดลินิวส์	<p><b>นโยบายออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้งดออกกำลังกายประจำวันพุธ เนื่องจากเป็นหวัด แต่ได้ให้กำลังใจข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า และได้มอบของขวัญเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากร้านจิตรลดาให้กับวิทยากรนำออกกำลังกายของภารกิจแห่งประเทศไทย (กทท.) พร้อมอวยพรให้มีความสุขในวันปีใหม่ 2560</p>
มติชน	<p><b>สิทธิ์ตรวจสุขภาพของสปส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า รพ.ราชวิถีรับดูแล ผู้ประกันตนประมาณ 120,000 คน มีความพร้อมในการรับตรวจสุขภาพตามนโยบายของสปส. แต่ช่วงแรกอาจต้องรวมอยู่ในจุดบริการเดียวกับผู้ป่วย เนื่องจากติดขัดเรื่องพื้นที่ และในช่วงปีใหม่อาจจะมีคิวผู้ป่วยผู้ประสบเหตุมากขึ้น หากไม่มั่นใจเรื่องการรอคิว สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ และจะมีการหารือกับสปส.ว่า ในอนาคตอาจรับบริการเป็นกลุ่ม โดยการนัดล่วงหน้า รพ.จะได้เตรียมพร้อมและจัดคิวเพื่อเพิ่มความสะดวกให้</p> <p>สำหรับเกณฑ์อัตราค่าบริการตรวจสุขภาพ มาจากข้อมูลวิชาการกรมการแพทย์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพร.รัฐ ส่วนรพ.เอกชนไม่ทราบว่าคุณทุนหรือเป็นภาระต่อพร.หรือไม่</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์	<p><b>การขึ้นทะเบียนยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ดำเนินการตามคำสั่งม.44 ในการแก้ปัญหาความล่าช้าการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของออย. ได้จัดทำร่างอัตราค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 1 พันรายการ โดยหลักการคือ ถ้าเป็นยาตัวใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนยามาก่อน จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แต่หากเป็นยาที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว การพิจารณาจะง่ายกว่า หลังจากจัดทำอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสร็จแล้ว จะนำมาหารือในชั้นอนุกรรมการด้านค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการยา รพว.สธ.พิจารณา และเสนอเข้าที่ประชุมกรม. พิจารณาในลำดับสุดท้าย</p>
ข่าวสด ไทยรัฐ	<p><b>กัญชง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายศิริพันธ์ ลิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า กรม.มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงขออนุญาต และการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง หรือเฮมพ์ ตามที่สธ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสนอ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกกัญชงสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น ใช้ในการทอเส้นใยผ้า และในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผล เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมาขออนุญาต</p> <p>ป.ป.ส.จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณาให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทดลองปลูกกัญชงเพื่อการวิจัยในด้านเมล็ดพันธุ์ การส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย โดยทดลองปลูกใน 6 จังหวัด 15 อำเภอเท่านั้น คือ อ.แม่วาง แม่ริม สะเมิง และแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, อ.เทิง เวียงป่าเป้า และแม่สาย จ.เชียงราย, อ.นาหมื่น สันติสุข และสองแคว จ.น่าน, อ.พพระ จ.ตาก, อ.เมือง หล่มเก่า เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันไม่ให้นำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด สำหรับแนวทางการควบคุมกำหนดการขออนุญาตปลูกพื้นที่ปลูกและให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจวัดปริมาณสาร THC ของกัญชงที่ปลูกต้องไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ดิจิทัลเฮลท์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินงานสำคัญ 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Health และการส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรืออี-คอมเมิร์ซชุมชน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 12 เดือนนับจากนี้ โดยความร่วมมือกับสธ. จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล รวมทั้งเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลการบริการต่างๆ ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะขยายไปยังโรงพยาบาล 116 แห่ง ภายในปี 2560 เป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน	<p><b>หน่วยแพทย์พระราชทาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่เห็นที่หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือฝั่งศาลฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.59 มีหน่วยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากโรงพยาบาลธนบุรี รวม 18 คน และโรงพยาบาลตรัง รวม 5 คน มาให้บริการดูแลประชาชนตลอดทั้ง 100 วัน</p> <p>นอกจากนี้ หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ได้ร่วมมือ กับกรมการแพทย์ กระทรวงการพัฒนาระบบสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคี จัดกิจกรรมแสงส่องไทย ด้วยรักจากใจมอบให้ผู้สูงอายุในโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ร่วมมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มาให้บริการตรวจสุขภาพ วัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการ และที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ โดยผู้ประสงค์รับแว่นตา สามารถติดต่อรับบัตรคิวที่เห็นที่หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ก่อนเวลา 17.00 น.</p>
สยามกีฬา	<p><b>สวดมนต์ข้ามปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนที่จะไปร่วมกราบสักการะพระบรมศพ และอยู่ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรเลี่ยงการนั่งกับพื้น ปล่อยวางความวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้จิตใจสดชื่นพร้อมรับความสุขในเทศกาลปีใหม่</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>แผนแม่บทสมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมปรึกษารื้อแผนการดำเนินงานด้านสมุนไพรไทยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ร่วมกับรมว.อุตสาหกรรม รมว.พาณิชย์ รม.เกษตรและสหกรณ์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 อย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลภายใน 1 ปี สามารถสร้างมูลค่าในตลาดโลก 5 แสนล้านบาท</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>แผนควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมการอนามัย กล่าวว่า ได้จัดทำร่างแผนการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนปี 60-64 สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีนได้ในทุกพื้นที่ ผลิตให้เพียงพอและมีคุณภาพ หญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนอย่างเหมาะสม</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนาระบบบริการโรคไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ทวีการพัฒนาระบบบริการคลินิกไตวายเรื้อรัง (CKD Clinic) กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประธานสมาคมไตนานาชาติ และกล่าวว่า สธ.มีนโยบาย จัดการปัญหาโรคไตตั้งแต่ต้นทางปัญหา คือเบาหวานและความดันโลหิตสูง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยให้กลุ่มโรคไตวายเรื้อรังเป็น 1 ในกลุ่มโรคสำคัญในระดับชาติที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไข มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (service plan) สาขาไต ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะ จนได้นวัตกรรม “คลองขลุงโมเดล” จ.กำแพงเพชร ที่ออกแบบให้มีการบูรณาการกับระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตติดต่อเรื้อรังอื่นๆ เป็นต้นแบบนำไปใช้ทั่วประเทศ ขณะนี้ดำเนินการในโรงพยาบาล 797 แห่ง มีเป้าหมายสำคัญคือ การป้องกันโรคไตและชะลอความเสื่อมไต โดยประธานสมาคมไตนานาชาติ ได้กล่าวชื่นชมสธ.ที่ได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง จนเกิด “คลองขลุงโมเดล” ที่ดูแลครอบคลุมทั้งการป้องกัน รักษาฟื้นฟูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในเวทีโลกได้</p>
M2F,มติชน	<p><b>คนไทยล้างมือสะอาดแค่ 1 ใน 4</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า สบส.ได้สำรวจพฤติกรรมการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทั้ง 4 ภาค รวมทั้งกทม.และปริมณฑล พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างที่ล้างมือฟอกสบู่ดีเป็นนิสัย ร้อยละ 25 ผู้หญิงล้างมากกว่าผู้ชายร้อยละ 10 กลุ่มที่ล้างมากอันดับ 1 ได้แก่ พนักงานบริษัท ร้อยละ 34 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ 44 และร้อยละ 72 มีพฤติกรรมล้างบ้างไม่ล้างบ้าง และไม่เคยล้างเลย ร้อยละ 3 ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ มีความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับมือไปสู่คนอื่นได้</p>
M2F	<p><b>จับคลินิกเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจกองปราบฯ พร้อมด้วย สสจ.ขอนแก่น เข้าตรวจสอบห้องแถว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลังได้รับร้องเรียนเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อน พบ นส.ณัฐธยาน์ อำไพพรกานต์กุล กำลังให้บริการลูกค้ำประมาณ 10 ราย และพบว่ามีการใช้ยาในกลุ่มที่อันตราย เบื้องต้นตั้งข้อหา 6 ข้อหา</p>
เดลินิวส์,บ้านเมือง	<p><b>ภาพสินธุ์เปิดโครงการสุขภาพเชิงรุก</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ภาพสินธุ์พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากรพ.คำม่วง เปิดโครงการสุขภาพเชิงรุก “เยี่ยมยามถามไถ่ ไทคำม่วง” และประกาศวาระสุขภาพ ชาวอำเภอคำม่วง ปี 2560 ณรงค์ปั่นจักรยานและการออกกำลังกายทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพ และมีสุขภาพดีขึ้น</p>
เดลินิวส์	<p><b>อบต.กฤษณา สร้างสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง</b></p> <p>-เสนอข่าว อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับแพทย์ประจำ รพ.สต.ราษฎร์บูรณะ อสม.และผู้นำชุมชน ดำเนินนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นบริการเชิงรุก ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านแบบบูรณาการ สร้างสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง จัดคนลงพื้นที่-ติดตามผลถึงบ้าน พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและญาติ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>10 ข่าวเด่นสาธารณสุข ปี 2559</b></p> <p>-เสนอ 10 ข่าวเด่นสาธารณสุข ประจำปี 2559 อันดับ 1 “เฟลซอฟ” เขย่า! ศัลยกรรมไทย ของสุรัชย์ สมบัติเจริญ อันดับ 2 “ลูกเทพ” : กุมารทองยุคดิจิทัล อันดับ 3 “กราบรถกู” กระชาก! “สติ” อันดับ 4 “บัตรทอง” ชี้ชะตา “ประชามติ” อันดับ 5 “ซิมเศร้า” ทะลุนรก! ย่างสดสวยอง! อันดับ 6 คีทซิงนม : พ.ร.บ.โค้ดมิลค์ อันดับ 7 น้ำส้มคั้นปลอม อันดับ 8 ทัวร์ล้างพิษมรณะ อันดับ 9 ปีตรพ.เตชา และอันดับ 10 “ผักชี” ฟีเวอร์ ที่ประเทศญี่ปุ่น</p>
ไทยรัฐ	<p><b>แองโกลาสกัถการระบาดไข้เหลืองสำเร็จ</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขแองโกลา ประกาศว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้เหลืองได้ยุติลงแล้ว หลังจากต้องสูญเสียพลเมืองไปกว่า 400 คน ทั้งในแองโกลาและคองโก จากการระบาดอย่างรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้เข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน โดยณรงค์ฉีดวัคซีนให้ประชาชน 25 ล้านคน ส่งผลให้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในหกเดือน มีรายงานว่า สาเหตุที่โรคไข้เหลืองระบาด เนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองและการอพยพย้ายถิ่นของประชากร และยังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้จำนวนยุงเพิ่มขึ้น</p>

